



ผลของการช่วยชาติ

อำนาจพุทธศาสนาคุ้มครอง

ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีนะ เมืองไทยเราเนี่ยเอาศาสนาเท่านั้นเป็นเครื่องจุดเครื่องลากขึ้น อย่างอื่นอย่าเอาเข้ามา ถ้าไม่อยากเป็นไฟเผาชาติ เผาศาสนา ให้ฉิบหายป่นปี้แล้ว ไม่เป็นอย่างอื่น

ถ้านอกจากพุทธศาสนานี้เป็นผู้อุ้มผู้เซ็ดชูขึ้นเท่านั้น ให้กิเลสเซ็ดชูมีแต่เหยียบลงไปๆ เวลานี้บ้านเมืองของเรา เราก็กเห็นประจักษ์ด้วยกันทั่วประเทศมิใช่หรือ สามสี่ปีผ่านมาเนี่ยจนจะไม่มีไทยติดแผ่นดินเลย ก็มีแต่ความล่มจม เป็นทะเลแห่งความล่มจมเต็มแผ่นดินในเมืองไทยเรา คนไทยจมไปหมด สามสี่ปีผ่านมาเนี่ยได้เห็นชัดเจน นี่คืออะไรเป็นผู้นำความโกลา ความเห็นแก่ได้ เห็นแก่อำนาจบาตรหลวงป่าๆ เกือบๆ เห็นแก่กอบแก่โกย นี่คือกิเลสทั้งนั้น มันเอาชาติไทยของเราจะจมไปทั้งประเทศ แล้วศาสนาก็ได้มาช่วยกันฟื้นฟู

ตั้งพี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างระลึก เห็นโทษของความล่มจมที่เกิดขึ้นจากกิเลส ถึงขนาดเมืองไทยจะจมทีเดียว แล้วก็ต่างท่านต่างคนต่างมีความรู้สึกตัว แล้วรื้อฟื้นขึ้นมาๆ โดยอาศัยผู้นำทางศาสนาเป็นผู้นำ เราทำหน้าที่แทนพุทธศาสนา เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายตลอดมา ตั้งแต่บัดนั้น พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ต่างคนระลึกถึงคุณความดีงามของพระพุทธเจ้าที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่สัตว์โลกมาเป็นเวลานาน ได้น้อมนึกเข้าสู่หัวใจ ตั้งหน้าปฏิบัติ เพื่อความฟื้นฟูแห่งชาติไทยของเรา โดยมีหลักพุทธศาสนาเป็นแนวทางดำเนิน เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัย และความเจริญรุ่งเรือง แนนหนามั่นคง สงบร่มเย็น เป็นฐานก้าวเดินของพวกเราทั้งหลาย จึงค่อยฟื้นขึ้นมาๆ

เวลานี้ก็เป็นทีที่ภูมิใจ ที่เราจะตกเหวตกบ่ออยู่ชั่วระยะลมหายใจๆ คือ การติดหนี้เขานั้นเป็นจำนวนตั้งหลายๆ แสนล้านดอลลาร์ นั้นฟังซิ

มันของเล่นเมื่อไร หลายๆ แสนล้านดอลลาร์ เมืองไทยของเราเป็น
ลูกหนี้เขาทั้งหมด หมู หมา เป็ด ไก่ กลายมาเป็นลูกหนี้ตามเจ้าของที่
เลี้ยงดูเขามากันทั้งหมด นั่น ฟังซิ เวลานี้ก็ฟื้นขึ้นมา ฟื้นตัวขึ้นมา

เงินที่เราติดหนี้เขาตั้งหลายๆ แสนล้านๆ นั้น เวลานี้ทาง
ธนาคารชาติได้มาประกาศให้เราทั้งหลายทราบกันอย่างชัดเจนแล้วว่า
เป็นที่ภาคภูมิใจในเงินจำนวนที่ติดหนี้เขามากมายนั้น กลับกลายมาเป็น
เงินที่หนุนชาติบ้านเมืองขึ้นแทนที่ และพอกพูนขึ้นโดยลำดับ และ
สามารถที่จะใช้หนี้เขาได้ถึงสองปีเต็ม ทั้งๆ ที่เราแม้ปีเดียวก็จะจม
อยู่แล้ว ชั่วระยะลมหายใจๆ แต่บัดนี้ฟื้นขึ้นมา สามารถที่จะนำเงิน
ที่เราขนเข้ามาสู่คลังหลวงของเรา ด้วยการช่วยชาติของพี่น้องทั่วหน้า
กันนี้ปรากฏว่า สามารถที่จะใช้หนี้ได้ถึงสองปีเลยเชียว แต่เราจะใช้
ตามกฎหมายสัญญาเท่านั้น เหลือจากนั้น เราจะเก็บหอมรอมริบไว้
สำหรับคลังหลวง เพื่อเป็นลมหายใจของพี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากัน
เอาไว้

นี่ละ ภาคภูมิใจใหม่พี่น้องทั้งหลาย คุณค่าแห่งศาสนา คุณค่า
แห่งธรรม ที่นำเราขึ้นมาสดๆ ร้อนๆ จากปากยักษ์ ปากผี จะจมใน
ทะเลหลวง กลายมาเป็นปากคนอิสระทั่วประเทศไทยเวลานี้ อิสระด้วย
ความภาคภูมิใจ ที่นี้การติดหนี้เขา เรียกว่า เราภาคภูมิใจ แล้วมีสิ่ง
ต้อนรับกันเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้ แล้วสิ่งอื่นๆ ก็ติดตามมาๆ เรื่อยๆ
นี่คุณค่าของศาสนา ที่เขาเปิดออกมา เราก็ยอมรับนะแต่เราไม่พูด ตั้งแต่
วันสมบัติของพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศ ได้ไปออกกันอยู่ปากประตู
คลังหลวงแต่เข้าไม่ได้ ที่นี้พอเหตุการณ์กระทบนี้แล้วก็เกิดเรื่องกันขึ้น
อย่างใหญ่หลวง พอดีก็ได้ผู้นำใหม่ขึ้นมาพร้อมกัน สมมัทสมหมายที่
พี่น้องชาวไทยเราเรียกร้องหาผู้นำ เป็นสิริมงคล เป็นที่ให้ความร่มเย็น
แก่พี่น้องชาวไทย ก็ได้ผู้นำขึ้นมาคนใหม่

ระบุชื่อออกมาก็คือว่า นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เป็น



ผู้นำที่กว้างขวางมากทีเดียว เท่าที่เราเห็นผ่านมาในบรรดาผู้นำทั้งหลาย เราไม่ได้ตำหนิติเตียนตามความรู้สึกที่ผ่านเข้ามา ตา หู จมูกนี้แหละ ผ่านเข้ามาๆ ก็เป็นธรรมดาเรียบๆ ถึงไม่ทำความเสียหายแก่ประเทศไทย อย่างร้ายแรง ก็ไม่ปรากฏเป็นความเด่นชัดที่จะชวนชวายนผลประโยชน์ เข้ามาสู่ชาติไทยของเราให้เป็นชั้นเป็นอัน พอเป็นเครื่องเด่นชัดของ ผู้นำชุดนั้นสมัยนั้นๆ แต่ก็ไม่ได้ทำความเสียหายอะไรจนกระทั่งเด่นชัด เช่นเดียวกัน

จนกระทั่งมาปัจจุบันจะก้าวขึ้นสู่ผู้นำใหม่นี้ เราจึงได้เห็นอย่าง ชัดเจน เอาชาติไทยของเราออกประกันเลยว่า ชาติไทยของเรากำลังจะจม เพราะรัฐบาลชุดสืบต่อกันมานี้เด่นชัดมาก เห็นประจักษ์ทั่วประเทศ ไทยของเรา ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่าไม่เป็นความจริงว่า รัฐบาลนี้ก็เรียกว่า มหาภัยต่อชาติอย่างเด่นชัด แม้ที่สุดสมบัติของพี่น้องหามาทั่วประเทศ ไทยจะเข้าสู่คลังหลวงยังเข้าไม่ได้ ถูกกีดกันด้วยรัฐบาลมหาภัย (ชุดที่ นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี) จึงได้พัดกันระหว่างพี่น้อง ชาวไทยกับรัฐบาลมหาภัย เรื่องจึงได้เปิดอ้าออกมา และผู้นำใหม่เข้ามา ก็เปิดอย่างทันทีทันควันเลย นี่ละพอรัฐบาลใหม่ขึ้นมาพร้อมกับพี่น้อง ชาวไทยเรียกร้องอยู่แล้ว ให้เปิดประตูคลังหลวงก็เปิดทันที สมเจตนา ของพี่น้องทั้งหลายที่เรียกร้อง

พอเปิดเข้าเท่านั้น สมบัติพี่น้องชาวไทยเรา นับแต่ทองคำ ดอลลาร์เข้ามาเป็นลำดับลำดา ไหลเข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้ว เท่านั้นละที่นี้ละ ที่นี้สมบัติทั้งหลายที่ไหลตามกันมา เป็นบริษัท บริวารของสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายนำมาเข้าสู่คลังหลวงนี้อันเป็นแกน ของสมบัติ แล้วบริษัทบริวารแห่งสมบัติทั้งหลายนั้นก็ไหลตามกันมาๆ จนกระทั่งนักวิชาการทั้งหลายเขาคาดไม่ถึงว่า เงินนี้ไหลเข้ามาได้ยังไง ทั้งๆ ที่มันกำลังจะจมอยู่ตลอดเวลา แล้วพอมาถึงระยะนี้เรียกว่า สมบัติ ของพี่น้องชาวไทยเราไหลเข้าสู่คลังหลวงตามความต้องการแล้วเท่านั้น

แล้วสมบัติทางไหน ๆ ก็ไหลเข้ามา ๆ จนกระทั่งนักวิชาการเขาคาดไม่ถึง แต่ก็ไหลเข้ามาตลอดอย่างนี้แหละ

ที่นี้ เขาก็สรุปความลงว่า นี่ก็เป็นเพราะ อำนาจวาสนา บุญญาภิสมภารแห่งพระพุทธศาสนาของเรา เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอ และคุ้มครองพี่น้องทั้งหลาย ให้ได้เป็นความสะดวสบายในการไหลเข้ามาแห่งสมบัติทั้งหลาย จะจำได้ไม่ได้ก็ตาม นับได้ไม่ได้ก็ตาม ไหลเข้ามาเพื่อผลบวกเป็นความเจริญรุ่งเรืองแก่ชาติไทย ชาติไทยเรา เป็นที่ยอมรับ นี่ละที่เขาสรุปว่า เป็นเพราะอำนาจพุทธศาสนาของเรา เท่านั้น พอสมบัติพี่น้องชาวไทยผ่านเข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้ว สมบัติที่เป็นบริษัทบริวารไหลเข้า ๆ ตลอด เวลานั้นก็ยังไหลเข้าอยู่

อันนี้ผู้ว่าการธนาคารชาติ ก็ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันว่า เงินดอลลาร์ที่ไหลเข้ามาสู่เมืองไทยเวลานี้ต้องได้ลดดอกเบี้ยลงอีกหนึ่งสลิ้ง ถ้าไม่ลดจะมีเสียอีกทางหนึ่ง ๆ นี่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าการธนาคารชาติเป็นผู้รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ประกาศออกมาว่า ต้องได้ลดดอกเบี้ยที่ไหลเข้ามา ๆ สู่เมืองไทยของเราจากเงินดอลลาร์ทั้งหลายนั้นลงอีกหนึ่งสลิ้ง คำว่าหนึ่งสลิ้งเท่านั้นกับเงินจำนวนมากที่ไหลเข้ามา แล้วคิดดอกเบี้ยจะมากขึ้นสักเท่าไร ลดลงนะ คือผลได้ของประเทศไทยลดลงเท่าไรก็ได้เท่านั้น ๆ ในสายทางเดินที่จะควรได้

เพราะฉะนั้น เวลานี้จึงได้ลดดอกเบี้ยลงจากเงินที่ไหลเข้ามาหนึ่งสลิ้ง ให้พอสมดุลกัน ถ้าไม่ลดจะมีเสียอีกทางหนึ่ง นี่ท่านผู้ว่าการธนาคารชาติชี้แจงเองในวันนั้น นี่ก็เป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยเรา และต่อแต่นี้ไปขอให้ม่แก่ใจทุกคน ๆ ว่า นี่คือ คุณค่ามหาศาล ชาติไทยทั้งชาติจะจมอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลย แล้วก็ฟื้นขึ้นมาอย่างไม่มีปัญหาอีกเหมือนกัน อย่างผิดคาดผิดคิด ขนาดนักวิชาการคาดไม่ถึงเลย นี่คือความเจริญรุ่งเรืองหรือฟื้นตัวขึ้นมาแห่งชาติไทยของเรา นี่คือคุณค่าแห่งความรักชาติ คุณค่าแห่งความเสียสละ คุณค่าแห่งความ



๙๐

สามัคคีของพี่น้องชาวไทย รวมตัวกันเข้าอุ้มชาติไทยทั้งชาติขึ้นได้
อย่างไม่มีปัญหา

โลกภายนอกเขาเวลานี้ประกาศทั่วถึงกันแล้วว่า เมืองไทยนี้
ฟื้นขึ้นโดยลำดับ จะไม่ทรุดลง นี่เป็นเรื่องคำพูดของคนเมืองนอกเขา
เพราะฉะนั้น เขาถึงหลั่งไหลมาลงทุนลงรอนในประเทศไทยของเรา
ซึ่งก็มีทางได้ทางเสียสมัครสมานกันเป็นธรรมดา เขาก็ได้ เราก็ได้ การ
มาลงทุน เขาไม่มีหวัง เขาจะมาลงทุนหาอะไร เราไม่มีหวัง เราจะรับ
เขามาลงทุนได้ยังไง ต่างคนต่างมีหวังด้วยกัน เป็นความผาสุกเจริญ
ด้วยกันนั้นแหละ ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ว่า นี่คือการก้าวเดินด้วย
ความเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ค้ำจุน ด้วยความเป็นผู้รักชาติ เป็นผู้เสียสละ และ
มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน เป็นผลยังเมืองไทยของเราทั้งประเทศ
ที่จะจมอยู่ ให้ฟื้นตัวขึ้นมาให้เห็นทั่วโลกดินแดน เวลานี้เมืองไทยเรา
หายใจได้แล้ว กรุณาทราบตามนี้ เอาล่ะพอ แล้วต่อไปนี้จะให้พร

เงินคลังหลวงชดใช้หนี้ จาก เติลนิวัส ฉบับวันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๕

วันนี้ หนี้สินก้อนมหึมาของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินจำนวน ๘.๘๖ แสนล้านบาท มีหนทางชดใช้แล้ว
นั่นก็คือกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ทั้งหมด และจ่ายดอกเบี้ย
ปีละ ๔ หมื่นล้านบาท ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับภาระชดใช้
เงินทั้งหมด อย่างไรก็ตามปัญหาของหนี้ก้อนนี้ก็คือ ถ้าชดใช้ตามวิธีการ
ปรกติ คือนำผลกำไรของธนาคารชาติมาทยอยจ่าย ก็ต้องกินเวลานาน
ถึงร้อยปีกว่าถึงจะใช้หมด เป็นภาระชั่วลูกชั่วหลาน แต่ถือว่าเป็นโชคดี
ที่ ธปท. พบช่องทางที่จะใช้หนี้ และลดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือ การ
กู้ยืมเงินจากคลังหลวงมาใช้หนี้ไปก่อน

คลังหลวงที่ว่านี้ก็คือ คลังหลวงเดียวกับที่ หลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด เคยออกมาปกป้องไม่ให้รัฐบาล

ชุดก่อน (ชุดที่นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี) ยุบทิ้งและเอาเงินไปใช้แบบไม่ลืมหูลืมตานั่นแหละ แล้วก็เป็นคลังหลวงเดียวกับที่หลวงตามหาบัว กำลังเร่งระดมรับบริจาค เงินดอลลาร์ และ ทองคำส่งเข้าไปเพื่อเพิ่มพูนสินทรัพย์ให้มากขึ้น

เพราะหลวงตามหาบัวต้องการให้คลังหลวงเป็นเงินก้อนสุดท้ายของประเทศ สำหรับค้าประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและนำไปใช้ในยามจำเป็น และขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องนำเงินคลังหลวงมาแก้ไขปัญหาหนี้สินก้อนใหญ่ที่สำคัญ การนำเงินคลังหลวงมาใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูก็จะเป็นการยืมโดยไม่ใช่เป็นการยัด โดยยุบคลังหลวงทิ้งเหมือนกับรัฐบาลที่แล้วตั้งทำอะไร

ส่วนวิธีการยืมเงินคลังหลวงมาใช้หนี้เป็นอย่างไร คงต้องยกยอดไปว่าต่อในวันพรุ่งนี้ จะได้รู้กันเสียที่ว่าทำไมคลังหลวงถึงมีความสำคัญเอามากๆ เทียบแล้วคลังหลวงเหมือนเป็นหัวใจของประเทศเลยทีเดียว

สมบัติในคลังหลวงออกสู่ชาติ จาก เกลนิวส์ ฉบับวันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๕

“วิธีใช้คลังหลวงสู่ชาติ” ธนาคารแห่งประเทศไทย พบสูตรการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจำนวน ๘.๘๖ แสนล้านบาท โดยจะให้รัฐบาลออกพันธบัตรค้ำประกันหนี้ทั้งก้อน รวมถึงจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรในแต่ละปี ขณะเดียวกันธนาคารชาติจะใช้หนี้เงินต้นทั้งหมด โดยเตรียมที่จะกู้ยืมเงินบางส่วนจากคลังหลวงเพื่อลดภาระเงินต้น

คลังหลวงในปัจจุบันก็คือ ฝ่ายออกบัตรธนาคารชาติ ที่แม้เป็นหน่วยงานในแบงก์ชาติ แต่ก็แยกอยู่อย่างอิสระ เพราะมี พ.ร.บ.เงินตราดูแลเป็นการเฉพาะ และทำให้สินทรัพย์ในฝ่ายออกบัตรเป็นของส่วนรวม แบงก์ชาติเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลให้เท่านั้น และวิธียืมเงินคลังหลวง จะอาศัยชองตาม พ.ร.บ.เงินตราที่ในการพิมพ์ธนบัตร



๙๒

ออกใช้ ต้องมีสินทรัพย์ที่มีค่าเก็บแยกเอาไว้ต่างหาก เพื่อให้ธนบัตรมีค่าในตัวเอง ไม่ใช่เป็นแค่แบงก์งเด็ก

สินทรัพย์ที่ใช้หนุนหลังธนบัตรต้องเป็น ทองคำ เงินตราต่างประเทศ ฯลฯ รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล โดยในส่วนพันธบัตรรัฐบาล จะมีได้ไม่เกิน ๓๐% นี้แหละธนาคารชาติจะนำพันธบัตรรัฐบาลที่ออกใหม่ไปใส่ไว้ในคลังหลวง เพื่อหนุนหลังการพิมพ์ธนบัตร แทนที่จะต้องใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศของแบงก์ชาติเข้าไปแลกเปลี่ยน และจะทำให้แบงก์ชาติประหยัดเงินในกระเป๋า มีเหลือไว้ใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ หรือเอาไปสร้างรายได้เพื่อชดใช้หนี้ มูลค่าสินทรัพย์ในคลังหลวงที่ยืมได้ มีหลายแสนล้าน ที่สำคัญยังเสียดอกเบี้ยต่ำหรือไม่เสียเลยก็ได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้รัฐบาล

ใครอยากช่วยชาติในขณะนี้ก็ยังทำได้ โดยบริจาคทองคำ เงินดอลลาร์ ผ่านโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อส่งเงินเข้าคลังหลวง และมีส่วนใช้แก้ปัญหาหนี้สินก้อนมหึมา จะได้ปลื้มใจที่เกิดมาได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณแผ่นดิน

ที่ว่าเหลือเชื่อ ชายพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ

ผู้ว่าการธนาคารชาติ (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) มาเล่าให้ฟังเลย เล่าให้ฟังแบบเป็นที่ภูมิใจ เงินเราเวลานี้เป็นพื้นฐานแล้ว ทั้ง ๆ ที่เราติดหนี้เขาจนจะเอาตัวไปไม่รอดแล้ว หายใจแฉม่ว ๆ บัดนี้เงินพื้นฐานของเรามีเต็มที่แล้ว ทีนี้ก็จะก้าวออกหน้าเรื่อย ส่วนเงินพื้นฐานมีแล้ว อันนี้ก็มาจากพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ๓ แสนล้านบาท เข้ามาหนุนปั๊บเลย อันนี้ก็จนผู้ว่าการมาพูด พูดด้วยความตื่นเต้นด้วยความเหลือเชื่อ

เหตุที่เหลือเชื่อก็คือว่าคราวก่อนมัน ๒ หมื่นล้านบาท ชายอยู่ตั้งเท่าไรเดือน (๒-๓ เดือนไม่หมด) ได้หมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบนะ



(ได้หมดครับ) ตั้ง ๒-๓ เดือน เงิน ๒ หมื่นล้านบาท ขายเป็นบัตร แต่คราวนี้ถึง ๓ แสนล้าน ประชุมปรึกษาหารือตั้งแต่ท่านผู้ใหญ่สุดลงมา นายกรัฐมนตรีมาประชุมกัน มันไม่มีทางออกจะอย่างไร เอาตรงนี้ละนะ ขายเป็นบัตร แต่ก่อนก็คำนวณกันแล้ว ที่แรกขายเพียง ๒ หมื่นก็ขาย ตั้ง ๒-๓ เดือน คราวนี้จะขายตั้ง ๓ แสนจะทำไม ปรึกษาหารือกัน ไม่มีทางออก มีทางเดียวเท่านั้น จึงประชุมปรึกษากันตัดสินใจขายเป็นบัตร ๓ แสนล้าน ที่นี้เวลาขายนี้ซิ มันน่าแปลกอัศจรรย์ว่าเงั้น คือไปเช่า หนังสือพิมพ์มาตั้ง ๗-๘ วันหรือ (๗-๘ ฉบับ)

เออ ๗-๘ ฉบับไปเช่าหนังสือพิมพ์เขามา คือต้องจ้างเขาพูดง่าย ๆ ว่าเงั้น ที่นี้พอมาขาย ๒ วันครึ่งเท่านั้น ๓ แสนล้านบาทที่ ๒ วันครึ่ง หมดเกลี้ยง ยังหลังไหลจะมาซื้ออีก นี่ละที่ว่าเหลือเชื่อ ไม่เคยคาด เคยคิดได้เลย เหลือเชื่อ ได้ถึง ๓ แสนล้านบาทต่อ ๒ วันครึ่งเท่านั้น ที่นี้หนังสือพิมพ์ก็ต้องไปคืนเขา ค่าจ้างจ่ายครึ่งๆ คือไม่ได้ออกทาง หนังสือพิมพ์นั่นเลย จะออกอยู่ แต่ว่า ๒ วันครึ่งเสร็จแล้ว เงินมัน ก็หมุนขึ้นมาอย่างนี้ละ ถึงว่าเหลือเชื่อ ว่าเงั้นนะ เราพูดย่อๆ เท่านั้นละ นี่เป็นเครื่องหมุนขึ้นอีก อย่างอื่นก็มาเรื่อยๆ เวลา

ผลแห่งการช่วยชาติ (จ่ายหนี้ ไอเอ็มเอฟ)

เวลานี้เงินที่เราติดหนี้เขามากๆ นั้นนะ ถ้าจะใช้ในเวลานี้ให้หมด เลยกก็ได้ ได้มาพร้อมแล้ว นี่เงินที่ติดหนี้เขามากๆ เวลานี้กำลังจะปั่น ขึ้นหัวไอนั้น เข้าใจไหม เหยียบหัวมันลงได้พอ แต่ระยะนี้มอบให้เรื่อง นายกฯ (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) คนเดียวพิจารณาเรื่องเหล่านี้

ท่านเป็นคนสุขุมมากอยู่ น่าชมเราก็ชม น่าดีเราดี ชรามเป็น อย่างเงั้น ตรงไปตรงมา ไม่เอียงหน้าเอียงหลังอะไรเลย ท่านรอบคอบดี สุขุมดี ทำประโยชน์เพื่อชาติจริงๆ ไม่ได้เพื่อกินดับกินปอดของพี่น้อง ชาวไทยทั้งชาติเรื่อยๆ มา กินเล็กกินน้อยเรื่อยๆ รู้มาโดยลำดับ



แต่ไม่ใช่เรื่องของเรา เราก็กี่ไม่พูด แต่เมื่อเหตุการณ์เข้ามาเกี่ยวกับเรา ซึ่งกำลังช่วยชาติอยู่เวลานี้ มันถึงพืดกันละชิ แต่ก่อนเราทราบมาแล้ว ลูกศิษย์ของเราอยู่ในกระทรวงทุกกระทรวงรู้หมด เราไม่ถือเรื่องราวนี้ มาเป็นอารมณ์ จนกระทั่งบตสุดท้ายนี้จะไปไม่รอดแล้ว จะจมจริง ๆ แล้ว จะไม่มีอะไรเหลือ อยู่ในอัฐ์เลียบเขา ๙๙ %


ถ้าเขากำร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็จมหมดเลยชาติไทยเรา หน้าตา ไว้ที่ไหนไม่มีเหลือแล้วแหละ เวลานี้ก็ได้มาแล้ว เงินที่จะใช้หนี้ (ไอเอ็มเอฟ) เราจะใช้ทีเดียวให้หมดเลยก็ได้ แต่ท่านก็พิจารณาตาม เรื่องที่ความเหมาะสม ท่านบอกจะใช้เป็นระยะ ๆ สามงวด ๆ ละ ๑,๖๐๐ ล้านดอลลาร์ ไม่ใช่ ๑,๖๐๐ ดอลลาร์นะ หนึ่งพันหกร้อยล้าน นี่จะใช้งวดหนึ่ง งวดที่สอง อีกสองเดือนต่อไป งวดที่สามใช้หมด ท่านจะเอาใช้เวลานี้ ท่านบอกว่าได้พอแล้ว แต่ว่าให้เป็นตามจังหวะ เพราะอยู่ในกฎเกณฑ์ ที่เราจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงได้ สามงวดนี้เราจะใช้ก็งวดก็ได้ ใช้ทีเดียวกก็ได้ ว้างั้น แต่ท่านว่าจะใช้สามงวด นี่ก็เป็นอันว่าปลดเปลื้องไปแล้ว มีหน้ามีตาขึ้นมาแล้ว เรื่องหนี้สำคัญมากนะ ที่ว่าอยู่ในอัฐ์เลียบ กำที่เดียว หมดเลยเมืองไทยเรา หลวงตาร้องโกกขึ้น ที่นี้ก็ฟื้นขึ้นมา ๆ

เวลานี้เป็นที่พอใจแล้ว นี่คือ ผลแห่งการช่วยชาติ ด้วยความรักชาติ ความเสียสละ ความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยเรา เห็นผล ขึ้นมาเป็นที่พอใจ เรียกว่าภาคภูมิใจได้แล้วเวลานี้ กลัวอันเดียว




เท่านั้นแหละ กลัวเมืองไทยเรา ทั้งประเทศอยู่ในอัฐ์เลียบเขา กำที่เดียวหมด เวลานี้ผ่านไป เรียบร้อยแล้ว ยังมีตั้งแต่จะ ยื่นให้เขาเท่านั้นละ บอกว่า เอาเงินหนี้คืนไป เอาไทคืนมา

อานิสงส์การช่วยชาติ

 อานิสงส์ นี้คือ ความผาสุกร่มเย็น ความอึดอ้อมใจ ความแน่นหนามั่นคง ความอบอุ่นของใจเรา นี่คืออานิสงส์แห่งการเสียสละมหากุศลในครั้งนี้อย่างกันทุกคน ไม่มีกุศลใดที่จะเสมอเหมือนในมหากุศลนี้ นี่เราสร้างมหากุศลเพื่อชาติของเรา สร้างอย่างอื่น ยังไม่เรียกว่ามหากุศลสมบูรณ์แบบ สร้างที่ไหน สร้างกับบุคคลผู้ใด ให้ทานแก่บุคคลผู้ใด เสียสละแก่บุคคลผู้ใดก็ตาม เป็นเรื่องของบุคคล ๆ ไป


นี่เราสร้างเพื่อชาติ ศาสนาก็รวมอยู่ในนี้ สร้างหมดทั้งชาติ สร้างหมดทั้งศาสนา จึงเรียกว่าเราสร้างมหากุศลอันใหญ่หลวง อานิสงส์ของเราก็คือประเทศชาติบ้านเมืองของเรา มีความอยู่เย็นเป็นสุข ใครชี้หน้าไม่ได้ง่าย ๆ หน้าตาฝั่งผายไปด้วยความมองอาจกล้าหาญชาญชัย ไม่มีใครดูถูกเหยียดหยามได้ นี่คืออานิสงส์แห่งการเสียสละแห่งการช่วยชาติของเรา (๒๙ พ.ศ.๔๑)

 มนุษย์เราอยู่ร่วมกันต้องให้อภัยกัน อย่าถือสีถือสากันอย่างง่ายดาย ไม่ดีไม่ถูก นี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ ความเสียสละเพื่อชาติของเรานี้ยังเป็นของสำคัญ การให้ทานเพื่อชาตินี้มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ทีเดียว เรียกว่า มหาทาน เราให้ทานคนนั้นคนนี้ ให้ทานมามากมาน้อยเพียงไรก็ตาม เรียกว่าเป็นทานธรรมดา ๆ แต่ทานนี้เราทานเพื่อชาติ จึงกลายเป็นมหาทาน มีมากมีน้อย มีอานิสงส์มากที่สุด เราเกิดมา เรายังไม่เคยทำมหาทานต่อชาติของเรา คราวนี้เป็นคราวสำคัญของเราแล้ว ให้ทำให้เป็นมหาทานมหากุศลนะ

เราอย่าเสียดายในสิ่งที่ให้ไปเพื่อเป็นกุศล ให้เราเสียดายที่ความตระหนี่ถี่เหนียวมันเก็บไว้นั้นนะ เสียตายให้เอาออกมาทาน เราอย่าเสียดายในสิ่งที่เราเสียสละ แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่เราทั้งชาตินี้ และชาติหน้า (๑๗ พ.ศ.๔๑)





๙๖

 อะไรจะมีอานิสงส์มากกว่าพญคนทั้งชาติ ด้วยอำนาจแห่งการเสียสละของเรา เช่น ทองคำยกเข้าไปบาทหนึ่งเท่านี้ กระทบทั่วประเทศไทย แล้วหนูนชาติไทยของเรา ของเล่นเมื่อไร ท่านจึงเรียกมหากุศล นี่แหละทำต่อคนทั้งชาติ ให้พื้นฟูขึ้นมาด้วยกันหมด เพราะอำนาจแห่งการเสียสละของเรา จึงเรียกว่า เป็นมหากุศล มหาคุณอยู่ตรงนั้นะ มหาภัยก็อีก แนะ ถ้ามาเป็นข้าศึกต่อชาติ ผู้นั้นเป็นมหาภัย บาปกรรมหนักเหมือนกัน เราอยู่ อย่าไปทำให้พยายามพญกัน ๆ

นี่เราให้ทานสมบัติเงินทอง เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ทองคำเข้าสู่คลังหลวงนี้ ชาติไทยของเราบอ์นทั้งชาติ เราได้รับมหากุศลเต็มหัวใจเรา ไปที่ไหนเบิกกว้างเลย ด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมที่ได้บำเพ็ญมหากุศลอันยิ่งใหญ่อย่างนี้ อานิสงส์ต่างกันนะ การให้ทานเฉพาะเรื่องของบุคคลเป็นอย่างหนึ่ง ให้ทานจำนวนมาก เช่น อย่างสังฆทาน นั้นฟังซินะ ให้ทานพระสงฆ์องค์หนึ่งก็มีอานิสงส์มาก แต่พอเป็นสังฆทานขึ้นไป เหนือนี้แล้ว ๆ

เราให้ทานบุคคลธรรมดา ๆ ก็เป็นบุญเป็นกุศล แต่เสียสละทานเพื่อคนทั้งชาติ เช่น เราถวายทองคำ เป็นต้น เข้าสู่คลังหลวง นี่แหละเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุดเลย ท่านว่ามหากุศล แล้วจะเบิกกว้างไปไหนไม่จนตรอก ชาติทั้งชาติ อำนาจแห่งกุศลที่บริจาคให้คนทั้งชาติ นี่แหละกลับมาหนุนเรา ให้เบิกกว้างไปหมดไปไหนนะ นั้นละต่างกัน อย่างนั้น ฟังแต่ว่า มีอานิสงส์มาก อานิสงส์น้อย เปิดกว้างเปิดแคบตามกำลังนะ ถ้ามีมากเท่าไรลงเป็นมหากุศลแล้ว เบิกกว้าง ๆ ไปไหนไม่ตายไม่จนตรอกจนมุม พวกกันจำ นี่แหละมหากุศล ให้พากันบำเพ็ญต่อชาติไทยของเรา (๘ ต.ค.๔๕)

๙๗ 

 โยม : หลวงตาชอบรับ การบริจาคยอมมีวัตถุหลายชนิด
นะชอบรับ แต่การบริจาคในสิ่งที่ชาติกำลังขาด (ทองคำ) นี้จะมีผลบุญ
ต่างกันไหมชอบรับ

หลวงตา : โอ้ นี่แหละ ผลบุญมากที่สุด มหากุศล เต็มเหนี่ยว
เลยทีเดียว แล้วเราก็ให้ทองคำเสียด้วย ทองคำนี้เป็นหัวใจของ
แต่ละท่านๆ ที่เป็นเจ้าของสมบัติ คือ ทองคำอันนี้ แล้วถอดหัวใจ
ของตนออกไปเป็นมหากุศล เพื่อชาติของตนนี้ จึงมีอานิสงส์มากที่สุด
ไม่มีอานิสงส์ใดเสมอเหมือน การยกทองคำอันเป็นสมบัติล้ำค่าของ
ตัวเอง ถอดหัวใจของตนไปบริจาคทานเพื่อชาติของตนเอง นี้เรียกว่า
มีอานิสงส์มากที่สุด (๗ ก.ค.๕๑)





สรุปการมอบทองคำและดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวง (ภาพจากปกหน้า)

สินทรัพย์ (ทองคำและดอลลาร์) ที่ “โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

ที่ได้รับบริจาคตั้งแต่ 12 เมษายน 2541 ถึง 12 เมษายน 2546 นำเข้าคลังหลวงแล้วทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2541 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ผู้ว่า ชปท. รับมอบในนาม ชปท.) ดอลลาร์ 1,278,000 เหรียญสหรัฐ

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2542 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ผู้ว่า ชปท. รับมอบในนาม ชปท.) ทองคำ 83 แท่ง 1,036.73 กิโลกรัม ดอลลาร์ 3,000,000 เหรียญสหรัฐ

ครั้งที่ 3 วันที่ 21 เมษายน 2544 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบในนามรัฐบาล) ทองคำ 82 แท่ง 1,024.24 กิโลกรัม ดอลลาร์ 1,000,000 เหรียญสหรัฐ

ครั้งที่ 4 วันที่ 2 กรกฎาคม 2544 ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ผู้ว่า ชปท. รับมอบในนาม ชปท.) ทองคำ 55 แท่ง 687.10 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐ

ครั้งที่ 5 วันที่ 26 กันยายน 2544 ณ ดิگสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบในนามรัฐบาล) ทองคำ 145 แท่ง 1,811.75 กิโลกรัม ดอลลาร์ 400,000 เหรียญสหรัฐ

ครั้งที่ 6 วันที่ 11 เมษายน 2545 ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

รับมอบในนามรัฐบาล) ทองคำ 40 แท่ง 499.61 กิโลกรัม ดอลลาร์
300,000 เหรียญสหรัฐ

ครั้งที่ 7 วันที่ 10 ธันวาคม 2545 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าฯ ชปท. รับมอบในนาม ชปท.) ทองคำ
40 แท่ง 500 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐ

ครั้งที่ 8 วันที่ 12 เมษายน 2546 ณ สวนแสงธรรม
(ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมต.ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็น
ตัวแทนรับมอบ แล้วมอบต่อให้ ชปท.) ทองคำ 42 แท่ง 525 กิโลกรัม
ดอลลาร์ 400,000 เหรียญสหรัฐ

รวมทองคำและดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงไปแล้วทั้งสิ้น

ทองคำ 487 แท่ง	6,087.78	กิโลกรัม
ดอลลาร์	7,568,000.00	เหรียญสหรัฐ





๑๐๐

ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยชาติ

โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาค ได้หลายวิธีดังนี้ :-

1. บริจาคได้ที่วัดป่าบ้านตาดโดยตรง

บริจาคมาได้ที่ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

2. บริจาคเข้าบัญชีธนาคาร

หรือโอนเงินดอลลาร์ เงินบาท ผ่านธนาคารฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายการโอนทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ :

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ
โอนดอลลาร์ ชื่อบัญชี “ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน”
เลขที่บัญชี 745-9-50029-9
โอนเงินบาท ชื่อบัญชี “โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน” เลขที่บัญชี 745-2-12831-9
- สาขาอุดรธานี
โอนเงินบาท เลขที่บัญชี 110-277444-9

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- สาขาสำนักงานใหญ่
โอนดอลลาร์ ชื่อบัญชี “วัดป่าเกษรศีลคุณ”
เลขที่บัญชี 222-04209-4022001 US
- สาขาอุดรธานี
โอนเงินบาท ชื่อบัญชี “โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน” เลขที่บัญชี 510-2-83957-5

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- สำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี 101-590444-2 และ
- สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 284-533999-9
โอนเงินบาท ชื่อบัญชี “โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

3. บริจาคผ่านทางธนาคารดี ตัวแลกเงิน เช็ค

ส่งจ่ายในนาม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน